

# Tăng cường hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam với truyền thông Thái Lan

06:49 26/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Nhận lời mời của Liên đoàn Nhà báo Thái Lan (CTJ), Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu có chuyến thăm Thái Lan từ ngày 25-29/11.**

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan (CTJ).

*Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan (CTJ).*

Chiều 25/11, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu CTJ. Tại cuộc hội đàm, hai bên bàn về việc tăng cường hợp tác giữa hai bên như tập huấn, [trao đổi nghiệp vụ báo chí](#) trong các lĩnh vực ngôn ngữ, kỹ thuật, kỹ năng tại thực địa, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ cũng như bàn về việc tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao..

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Lê Quốc Minh nhất trí với đề xuất của phía Thái Lan về việc cử các đoàn phóng viên trao đổi về nghiệp vụ báo chí giữa hai nước; cho rằng, VJA sẵn sàng đa dạng hóa việc hợp tác giữa hai bên, thí dụ như ngoài các hoạt động nghiệp vụ hai bên có thể trao đổi các đoàn thể thao là nhà báo nữ, nhà báo trẻ cũng như nhà báo lão thành và đây có thể trở thành hình mẫu trong quan hệ giữa các cơ quan báo chí trong khu vực.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, VJA sẽ mời một số đoàn nhà báo Thái Lan sang thăm, làm việc và giao lưu thể thao hữu nghị.

Hai bên đã nhất trí về chủ trương về tăng cường trao đổi đoàn thể thao và mỗi bên sẽ cử đầu mối liên hệ nhằm thống nhất việc cử các đoàn thể thao của hai hội sang giao lưu thi đấu với nhau. Trước mắt có thể xem xét giao lưu môn bóng đá và cầu mây tại Hà Nội cũng như tại một số địa phương của Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam với truyền thông Thái Lan ảnh 3

*Hai bên thảo luận nhiều vấn đề cụ thể nhằm tăng cường hợp tác truyền thông giữa hai nước.*

Thay mặt cho phía **Thái Lan**, bà Norrinee Ruangnoo, Phó Chủ tịch thứ nhất của CTJ đánh giá cao những đề xuất của VJA bởi sẽ tạo sân chơi rất thú vị cho giới báo chí hai nước và mong muốn sẽ trở thành những hoạt động thường niên. Phía Thái Lan cho biết, năm sau sẵn sàng đón tiếp các phóng viên Việt Nam sang tập huấn tiếng Thái Lan và mong muốn Việt Nam cũng mời phóng viên Thái Lan sang tập huấn tiếng Việt tại Hà Nội.

Trong khi đó, ông Chavarong Limpattamapane, cố vấn cấp cao của CTJ điểm lại quá trình hợp tác gần đây giữa CTJ và VJA trong bối cảnh đều là thành viên của Liên đoàn các Nhà báo ASEAN (CAJ) nhằm đạt hiệu quả cao trong hợp tác.

Ông Chavarong Limpattamapane cho biết, hai bên cũng đã bàn việc hiện thực hóa việc trao đổi các đoàn thể thao là phóng viên giữa hai nước trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái của CTJ, trong đó đặc biệt là môn bóng đá trong nhà. Phía Thái Lan đang gấp rút hoàn thiện việc tổ chức các đội bóng cũng như các môn thể thao khác.

Ông Chavarong Limpattamapane cho rằng, nếu có các thông tin thất thiệt về Việt Nam tại Thái Lan, CTJ sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí của Việt Nam thường trú tại Thái Lan như Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, qua đó tìm hiểu và đưa ra các thông tin chính xác.

Trước đó, chiều 25/11, trong cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao Thái Lan với sự tham dự của một số lãnh đạo CTJ, đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Ngoại giao Thái Lan; khẳng định VJA coi trọng mối quan hệ với các cơ quan truyền thông của Thái Lan cũng như với CTJ, nhất là các chuyến trao đổi đoàn làm việc hằng năm giữa VJA và CTJ.

Đồng chí Lê Quốc Minh giới thiệu khái quát về VJA; cho biết, Việt Nam có 45.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, trong đó có 25.000 hội viên Hội Nhà báo và năm sau, Việt Nam sẽ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Image not found or type unknown

*Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà lưu niệm tặng bà Norrinee Ruangnoo, Phó Chủ tịch thứ nhất của CTJ.*

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, cũng như tại các nước, truyền thông Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức cũng như cơ hội khi mỗi ngày trên thế giới có khoảng 7 tỷ thông tin được đưa lên các trang mạng xã hội và xảy ra không ít trường hợp nhiễu loạn thông tin.

Người dân chỉ cần có các thiết bị thông minh là có thể đưa thông tin lên mạng một cách nhanh chóng, trong đó có không ít các thông tin không chính xác và họ cũng ít phải chịu trách nhiệm về những thông tin không đúng. Chính vì vậy, những cơ quan báo chí chính thống phải thích ứng

nhanh chóng, phù hợp để vừa đưa thông tin nhanh, chính xác để xã hội tiếp nhận được những vấn đề đúng đắn, đặc biệt là giải quyết những thông tin giả (fake news), góp phần tạo nên môi trường thông tin chuẩn mực và trong sạch.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, sẵn sàng dành sự hợp tác sâu rộng hơn nữa đối với nền báo chí Thái Lan cũng như thông qua hợp tác với Bộ Ngoại giao Thái Lan; cho rằng, cần tăng cường hợp tác, học hỏi lẫn nhau về những kinh nghiệm, bài học giữa các nước, điều đó sẽ làm cho báo chí phát triển và cho rằng, một số tờ tại Thái Lan như Bangkok Post, Thairat, Matichon rất chuyên nghiệp trong việc đưa thông tin.

Tăng cường hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam với truyền thông Thái Lan ảnh 9

Image not found or type unknown

*Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định dành hỗ trợ cao nhất để thúc đẩy hợp tác giữa VJA và các cơ quan báo chí, truyền thông của Thái Lan.*

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Russ Jalichandra vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đến thăm và làm việc; khẳng định mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và thân thiện; khẳng định nhân dân hai nước có mối quan hệ từ lâu đời, đặc biệt có rất nhiều người Việt Nam sinh sống tại Thái Lan.

Thứ trưởng Russ Jalichandra cho rằng, hiện nay, vai trò của truyền thông rất quan trọng và các hình thức truyền thông đã thay đổi rất nhiều. Người dân không cần phải có kiến thức sâu rộng về ngành báo chí nhưng vẫn đưa thông tin ra xã hội được qua các nền tảng xã hội như Facebook, Twitter... và đã có những thông tin gây hiểu lầm ở cấp độ quốc gia. Vì vậy, sự hợp tác truyền thông giữa các nước càng có vai trò quan trọng trong tình hình hiện nay.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ủng hộ cũng như sẽ dành hỗ trợ cao nhất để hợp tác giữa VJA và các cơ quan báo chí truyền thông của Thái Lan ngày càng phát triển về quy mô cũng như chiều sâu. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, thời gian vừa qua, đã phối hợp với các cơ quan báo chí chính thống của một số nước trong việc tăng cường đưa những thông tin chính thống nhằm xóa bỏ những hiểu nhầm do thông tin không chính xác trước đó gây ra, giúp dư luận xã hội hiểu được chính xác vấn đề.

Theo kế hoạch, ngày mai 26/11, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có các cuộc làm việc với Tập đoàn truyền thông đại chúng quốc gia Thái Lan (MCOT), Tập đoàn báo chí Matichon và Báo The Standard.

**Theo nhandan.vn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-hoi-nha-bao-viet-nam-voi-truyen-thong-thai-lan>